



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ตรวจคำตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้ “ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน” จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไปได้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทัชชะ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายทวีพงษ์ ปานตะรังชี	๐๐๑	
๒	นายวัชรินทร์ อินทรีย์	๐๐๒	

๒. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายเจนณรงค์ ชันทพันธ์	๐๐๑	

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมาทำการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดการประเมินสมรรถนะตามเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๑. การแต่งกาย

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะแต่งกายสุภาพ หากเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะแต่งกายไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

/๒. หลักฐาน...

๒. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

๑) บัตรประจำตัวสอบ

๒) บัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

และจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <http://www.yanghom.go.th>

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง